

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว ๒๕๗๐



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บัญชีรายชื่อหน่วยพัฒนา จำนวน ๑ ชุด
๒. สรุปรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา จำนวน ๑ ชุด
๓. บัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา) โดยมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยพัฒนา และดำเนินการพัฒนา ในรูปแบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด ประกอบด้วยการพัฒนาฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๑๖ พฤษภาคม - ๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้ท่านแจ้งข้าราชการในสังกัด ที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ตามหน่วยพัฒนาที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๒ ทั้งนี้ให้ประสานกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อปรับปรุงข้อมูลรายชื่อผู้เข้ารับการพัฒนาให้เป็นปัจจุบันอีกทางหนึ่ง

อนึ่ง การพัฒนาฯ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด (หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว ๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓) มิได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ต้องได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หากแต่การพัฒนาฯ เป็นกระบวนการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ให้แก่ผู้เข้ารับการพัฒนาฯ ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ การจะบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาก็ต่อเมื่อมีอัตราว่างรองรับ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัมพร พินะสา)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
กลุ่มวิจัยและพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๖๕๑